

Trang Thi-Văn
Chủ đề: Tình đời
Tác giả: nhất hùng

ĐỜI LÀ THỀ – TÌNH LÀ VẬY

TÌNH

Thuở mới yêu sao quá dại khờ
Ngỡ là vĩnh cửu đẹp như thơ
Sẽ trăm năm kết tơ se tóc
Rồi một đời xây mộng dệt mơ
Bỗng tự dung lòng dần tẻ nhạt
Và vô cớ dạ lại ơ hờ
Chia tay không một lời từ biệt
Tình đến tình đi thật bất ngờ.

nhất hùng

Tản Mạn – Nhất Hùng

Nhà Văn Nguyễn Lân, nguyên Giáo sư Trường Trung Học Gia Long có gởi cho tôi đọc bài viết “Người Đàn Ông Hấp Dẫn”. Đọc hết bài, tôi muốn viết vài điều đu theo bài của Giáo Sư, cũng như là “đĩa đeo chân hạc” vậy.

Ngay nhập đề, Giáo sư đã đặt câu hỏi: “[Thế nào là người đàn ông hấp dẫn?](#)”. Để trả lời câu hỏi ấy, GS thu thập và trình bày lại những ý kiến của nữ giới thuộc nhiều thành phần khác nhau (như bài kèm bên dưới – mời bạn đọc).

Riêng tôi, để trả lời câu hỏi ấy, thay vì hỏi trực tiếp quý bà quý cô, tôi tra cứu Net. Thời buổi @ (a công) mà.

Rồi tôi tổng hợp được những tiêu chí mà đàn ông hấp dẫn phụ nữ nhất:

Hài hước, sáng tạo, thông minh, trách nhiệm, vạm vỡ, tự tin, ga-lăng, chăm chỉ, có chí, khiêm nhường, kiên nhẫn, có kiến thức, học vấn cao, nam tính, hào phóng, bao dung, cầu tiến, nhân hậu, cao ráo, rậm râu, sâu mắt...

Dĩ nhiên, mỗi nhóm khác nhau có vài tiêu chí, có những ưu tiên không giống nhau chứ không phải họ tham lam đòi hỏi hết những ưu điểm này.

Mặc dầu các cô có những ưu tiên khác nhau nhưng lại giống nhau ở điểm: “giàu có” không là vấn đề – nói nôm na, “giàu” không phải là điều hấp dẫn phụ nữ.

Có thật vậy không hả trời?

Tôi từng có bài học chua chát ngay lần đầu đi tán gái. Vừa tốt nghiệp tú tài phần một, tôi tập tành yêu. Người trong mộng của tôi, nhiều lần biểu tỏ rất có cảm tình với tôi. Một hôm, tay vịn xe đạp đợi trước cổng trường nhưng em lại lên xe Honda về với thằng khác, thằng này bằng lớp và cùng trường với tôi, tôi buồn và tức lắm, cái gì tôi cũng hơn nó, bao dung hơn nó, chăm chỉ hơn nó, có chí hơn nó lại còn cao hơn nó thế mà chỉ có cái xe nó ngon hơn xe tôi mà em lại đành đoạn về với nó chứ không phải với tôi.



Sau này trưởng thành, hiểu thêm chuyện đời, tôi biết cái cảnh tủi thân từng xảy ra cho tôi không hiếm, nếu không muốn nói là nhiều, nhiều lắm. Kể không hết đâu. Các bạn còn nhớ câu chuyện xưa, khá nổi nang này không: Một cô hoa khôi tiếp viên hàng không thời cũ, đã có boy friend là pilot, trẻ, đẹp trai... yêu nhau thắm thiết. Rồi bỗng nhiên, nàng lại ôm cầm lên “cái máy bay” khác, chỉ vì cách chơi của ông tướng này gây cho nàng “choáng ngợp” (nguyên văn trong hồi ký của nàng).

Thế mà khi hỏi, các cô cứ xoén xoét: chỉ vì tình không vì tiền – giàu có không phải là tiêu chuẩn hàng đầu của em. Một túp lều tranh với hai quả tim vàng có còn trong thời đại iphone 14 nữa không?

Để tránh dông dài, theo tôi người đàn ông hấp dẫn phải là người đàn ông có nhiều tiền. Càng nhiều tiền càng hấp dẫn.

Cái Gì Không Mua Được Bằng Tiền Thì Mua Được Bằng Nhiều Tiền.

TÌNH CŨNG VẬY.

Nhật Hùng

Thế nào là người đàn ông hấp dẫn



*Nguồn: Internet eMail by **nhất hùng** chuyển*

*Đăng ngày Thứ Sáu, August 4, 2023
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*